

Số: /BC-UBND

Đức Phổ, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các nội dung Thông báo ý kiến kết luận sau Hội nghị đối thoại của đồng chí Bí thư Thị ủy

Thực hiện Công văn số 1604-CV/TU ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy về báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Thông báo ý kiến kết luận sau Hội nghị đối thoại của đồng chí Bí thư Thị ủy, trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo một số nội dung sau:

I. Kết quả thực hiện nội dung Thông báo số 349-TB/TU ngày 27/7/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy về giải quyết ý kiến kiến nghị của công dân tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với công dân xã Phổ Khánh

1. UBND thị xã ban hành Công văn số 1856/UBND-VP ngày 12/8/2022 về việc triển khai ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với công dân xã Phổ Khánh.

2. Về giải quyết các ý kiến kiến nghị của công dân:

2.1. Ông Trần Nghiêu, sinh năm 1939, thôn Qui Thiện, xã Phổ Khánh và bà Võ Thị Xiêm, sinh năm 1951, thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh kiến nghị cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ruộng xâm canh tại phường Phổ Vinh và xã Phổ Cường cho gia đình ông, bà và một số hộ dân liên quan như trường hợp của các ông, bà.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thị ủy tại kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), HĐND thị xã khóa I (theo Thông báo số 349-TB/TU ngày 27/7/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ). Ngày 25/7/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc để giải quyết đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất xâm canh không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương: Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh thị xã Đức Phổ, Lãnh đạo UBND và công chức địa chính các xã, phường: Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Vinh. Qua buổi làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn cụ thể nội dung kiểm tra lại hồ sơ cân đối chia đất theo Nghị định số 64/CP đối với các trường hợp xâm canh, trường hợp không có hồ sơ chia đất thì phải xác minh mời những người đã từng thực hiện việc chia đất, rà soát nhân khẩu tại thời điểm chia, việc cân đối chia đất của địa phương nơi thường trú như thế nào; kiểm tra tài liệu hồ sơ địa chính qua các thời kỳ và các tài liệu liên quan khác (Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 370/TNMT ngày 28/10/2022 và Công văn số 33/TNMT ngày 31/01/2023 về việc đơn đốc giải quyết

ý kiến, kiến nghị của công dân tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với công dân xã Phổ Khánh).

- UBND xã Phổ Khánh có Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 10/02/2023 và Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 27/02/2023, cụ thể:

+ Ngày 14/8/2022, UBND xã Phổ Khánh tổ chức họp quân dân chính thôn Qui Thiện về xác định nguồn gốc đất đối với 20 hộ dân thôn Qui Thiện có ruộng xâm canh Đồng Bể, phường Phổ Vinh để lấy ý kiến về quá trình xâm canh và nguồn gốc đất đối với các thửa đất trên; đối chiếu, kiểm tra tài liệu hồ sơ địa chính qua các thời kỳ và các tài liệu liên quan khác. Sau đó, UBND xã Phổ Khánh đã hướng dẫn người sử dụng đất đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường Phổ Vinh (*địa chỉ thửa đất*) để hoàn thiện hồ sơ. Đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

+ Đối với trường hợp đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Võ Thị Xiêm:

Kết quả làm việc với bà Võ Thị Xiêm như sau: Bà Võ Thị Xiêm cho biết hiện nay bà và một số hộ dân thôn Trung Hải, đang canh tác diện tích ruộng tại xứ đồng Xóm 23, thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (*không phải đất là xâm canh tại xã Phổ Cường*). Qua kiểm tra diện tích đất được cân đối chia đất theo Nghị định 64/CP cho hộ bà Võ Thị Xiêm vào năm 1999 thì hộ gia đình bà Võ Thị Xiêm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2001 có 01 thửa đất ở và 04 thửa đất nông nghiệp, người đứng tên chủ sử dụng đất là ông Bạch Nhân (*chồng bà Xiêm*). Năm 2006, thực hiện dự án đa dạng hóa nông nghiệp nông thôn, cấp đổi 01 thửa đất ở và 04 thửa đất nông nghiệp cho bà Võ Thị Xiêm. Sau khi đối chiếu hồ sơ địa chính thì vị trí cấp lần đầu năm 2001 và cấp đổi lại năm 2006 là phù hợp.

Ngoài ra, bà Võ Thị Xiêm có ý kiến diện tích ruộng hộ bà và một số hộ dân thôn Trung Hải đang canh tác tại xứ đồng Xóm 23, thôn Vĩnh An nằm ngoài diện tích cân đối cấp theo Nghị định 64/CP năm 1997 cho các hộ dân thôn Trung Hải, UBND xã đã thực hiện rà soát đưa vào quỹ đất 4% xã để quản lý theo Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi (*quỹ đất để lại sử dụng vào mục đích công ích*). Qua buổi làm việc với bà Võ Thị Xiêm, UBND xã Phổ Khánh phân tích, giải thích các qui định thực hiện pháp luật đất đai cho bà Võ Thị Xiêm biết và bà Võ Thị Xiêm thống nhất với phân tích, giải thích của UBND xã và không có ý kiến gì thêm.

2.2. Ông Võ Xuân Nam, sinh năm 1946, thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh kiến nghị cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông và các hộ dân tại thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh (năm 2005: Các hộ dân tại thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh đã đổi đất để xây dựng, mở rộng Trường THCS Phổ Khánh; tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất được cấp).

UBND xã Phổ Khánh đã xây dựng Phương án hoán đổi đất nông nghiệp cho các hộ dân thôn Trung Sơn, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh có diện tích thu hồi

để mở rộng xây dựng khu giáo dục thể chất Trường THCS Phổ Khánh trình UBND thị xã trình HĐND thị xã cho chủ trương để thực hiện việc hoán đổi đất.

Ngày 08/11/2023, UBND thị xã có Quyết định số 6514/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án hoán đổi đất nông nghiệp cho các hộ dân thôn Trung Sơn và thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh có diện tích thu hồi để mở rộng, xây dựng Khu giáo dục thể chất Trường Trung học cơ sở Phổ Khánh.

UBND xã Phổ Khánh đã mời các hộ dân có đất hoán đổi, hướng dẫn thực hiện các bước về trình tự thủ tục để được cấp GCN QSD đất theo quy định.

2.3. Ông Nguyễn Tấn Để, sinh năm 1957, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh kiến nghị: Nhà ông sát Quốc lộ 1A, khi nhà nước làm Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, Ông chấp hành việc thu hồi đất để Nhà nước làm Dự án, tuy nhiên đến nay cấp thẩm quyền vẫn chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông.

Nội dung này, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh thị xã Đức Phổ và UBND xã Phổ Khánh kiểm tra, giao đất thực địa, hướng dẫn công dân lập thủ tục kê khai cấp giấy chứng nhận và đã tham mưu UBND thị xã cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông và gia đình ông Để đã nhận GCNQSDĐ.

2.4. Ông Ngô Kim, sinh năm 1943, thôn Diên trường, xã Phổ Khánh kiến nghị: Hiện nay, rừng phòng hộ đang bị khai thác, đề nghị cấp thẩm quyền kiểm tra, giải quyết.

Ngày 12/8/2022, Phòng Kinh tế phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND xã Phổ Khánh và các Chủ rừng được giao đất, giao rừng kiểm tra thực địa theo phản ánh của ông Ngô Kim thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, cụ thể:

- Tại các vị trí: Lô 20, Khoảnh 7; Lô 6, Khoảnh 8, Tiểu khu 333 và các Lô 2, 4, 7 Khoảnh 1, Tiểu khu 336: Phát hiện diện tích khoảng 7,40 ha, rừng trồng (Keo, Bạch đàn) trên đất quy hoạch phòng hộ, người dân đang khai thác cây; Diện tích này trước đây do người dân lấn chiếm, tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng.

- Ngoài ra, qua kiểm tra, rà soát tổng thể diện tích rừng phòng hộ thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, không phát hiện rừng tự nhiên phòng hộ bị khai thác trái pháp luật. Qua kiểm tra, xác minh, việc công dân phản ánh rừng phòng hộ đang bị khai thác là đúng. Tuy nhiên, các vị trí khai thác đều là rừng trồng (Keo, Bạch đàn) thuộc đất quy hoạch phòng hộ do người dân tự bỏ vốn đầu tư; không phát hiện rừng tự nhiên phòng hộ bị khai thác trái pháp luật.

Để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, thời gian qua, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về Luật Lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; Tổ chức thống kê, rà soát toàn bộ diện tích rừng trồng trong đất quy hoạch rừng phòng hộ do người dân tự bỏ vốn đầu tư để được kê khai, đăng ký khai thác và cam kết trả lại đất để Nhà nước quản lý bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ theo quy định; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng và truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn toàn

thị xã; Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.

2.5. Ông Trương Văn Minh, sinh năm 1966, thôn Phú Long, xã Phổ Khánh kiến nghị: (1) Đề nghị cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Ông trên diện tích đất Ông đang canh tác ở ven sông; (2) Đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho một số hộ dân ở thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, do một số hộ dân này không có hộ khẩu trên địa bàn xã Phổ Khánh (trong thời điểm cân đối chia đất theo Nghị định 64/CP của Chính phủ, các hộ gia đình ở thôn Phú Long không được cân đối chia đất và đất có nguồn gốc do ông, bà để lại qua các thế hệ, người dân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp không có hộ khẩu thường trú tại địa phương).

- Đối với nội dung (1): Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trình hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trương Văn Minh và bà Nguyễn Thị Xọ, thường trú tại thôn Phú Long, xã Phổ Khánh cho UBND thị xã xem xét. Ngày 30/12/2022, UBND thị xã đã ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Văn Minh và bà Nguyễn Thị Xọ, có số phát hành CY 091265, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH. 05126 tại thửa đất số 660, tờ bản đồ số 45, địa chỉ: Thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, diện tích 4415m², loại đất BHK.

- Đối với nội dung (2): Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND thị xã ban hành Công văn số 1842/UBND ngày 11/8/2022 về việc tiếp tục tham vấn nội dung liên quan trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (lần 3). Đến ngày 31/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 343/STNMT-VPĐKĐ phúc đáp nội dung tham vấn các vướng mắc trong việc cấp GCN của UBND thị xã Đức Phổ. Tuy nhiên, nội dung phúc đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ mang tính chung chung, hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật nên Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở thực hiện. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu cho UBND thị xã có Báo cáo vướng mắc cho Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể để địa phương có cơ sở thực hiện đảm bảo quy định pháp luật.

II. Kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của Nhân dân tại Thông báo số 373-TB/TU ngày 15/9/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy về giải quyết ý kiến kiến nghị của công dân tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với công dân xã Phổ Vinh

1. UBND thị xã đã ban hành Công văn số 2352/UBND-VP ngày 04/10/2022 về việc triển khai ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy về giải quyết ý kiến kiến nghị của công dân tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với công dân xã Phổ Vinh.

2. Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của công dân

2.1. Kiến nghị của ông Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1963, TDP Nam Phước, phường Phổ Vinh: “đề nghị khắc phục vấn đề hư hỏng đoạn cầu Đập tràn

(đặt thêm công, nâng mặt đường), bởi vì đây là điểm giao thông huyết mạch nối từ Phố Vinh đến các địa phương khác trên địa bàn thị xã”.

Tuyến đường Đức Phổ - Phố Khánh được UBND thị xã Đức Phổ phê duyệt quy hoạch là đường huyện tại Quyết định số 12391/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đức Phổ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Hiện trạng tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng với bề rộng mặt đường 5,5m; nền đường rộng 6,5m đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, tại vị trí đoạn tràn phía Tây cầu Đập Chùa, đoạn qua TDP Trung Lý, phường Phố Vinh, dài khoảng 110m, với kết cấu mặt đường bê tông xi măng đã bị hư hỏng, mặt đường bong tróc nhiều vị trí, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Năm 2023, UBND thị xã giao Phòng Quản lý đô thị thực hiện duy tu sửa chữa đoạn đường này bằng thảm lớp bê tông nhựa Carboncor Asphalt dày 3cm, hiện nay đoạn đường này đi lại êm thuận và chất lượng mặt đường được đảm bảo.

Đối với nội dung kiến nghị đặt thêm công, nâng cao mặt đường để đảm bảo không ngập mùa mưa lũ: UBND thị xã xét thấy kiến nghị của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị đầu tư đặt thêm công thoát nước ngang tại vị trí này để thoát lũ vào mùa mưa đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, cụ thể: Để thoát hết nước lũ cần phải bố trí nhiều công lớn qua đường và nạo vét, gia cố dòng chảy phía hạ lưu đến giáp sông Trường. Vì vậy, kinh phí đầu tư và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là rất lớn. Hiện nay, nguồn ngân sách của địa phương hạn hẹp, chưa thể đầu tư các hạng mục này.

2.2. Bà Đặng Thị Thanh Vân, sinh năm 1966, tổ dân phố Phi Hiên, phường Phố Vinh kiến nghị “gia đình bà muốn thuê đất tại tổ dân phố Phi Hiên để làm cơ sở sản xuất, kinh doanh”

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ thì vào năm 2020, ông Nguyễn Hữu Hay có hồ sơ xin cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án Cơ sở Chế biến tinh bột nghệ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 09/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã có Thông báo số 318/TB-SKHĐT về việc trả hồ sơ, không giải quyết. Theo Thông báo số 318/TB-SKHĐT nêu rõ: *“chưa đủ cơ sở để tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở chế biến tinh bột nghệ do ông Nguyễn Hữu Hay đề xuất”* với lý do: chưa phù hợp với quy hoạch chung (điều chỉnh) đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035 (đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 17/11/2017) và chưa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đức Phổ (đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 28/6/2019).

Mặc khác, qua kiểm tra thì vị trí nêu theo Quy hoạch xây dựng là quy hoạch khu dân cư và Quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch đất ở và được cấp thẩm quyền thống nhất kêu gọi đầu tư Dự án: Khu đô thị Nam Phố Minh. Do đó hộ ông Nguyễn Hữu Hay tiếp tục xin thuê đất tại vị trí thửa đất trên để sản xuất kinh doanh là chưa phù hợp.

III. Kết quả thực hiện nội dung Thông báo số 432-TB/TU ngày 13/01/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy về giải quyết ý kiến kiến nghị của công dân tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với công dân xã Phổ Thuận

1. UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Luật đất đai đến với Nhân dân gắn với tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ và chấp hành nghiêm nghĩa vụ của người sử dụng đất, cụ thể: Công văn số 311/UBND ngày 24/02/2022 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thị xã; Công văn số 3276/UBND-TNMT ngày 27/12/2022 về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác xác nhận nguồn gốc đất, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn thị xã; Công văn số 264/UBND về việc tập trung giải quyết toàn bộ các trường hợp tồn đọng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn thị xã giai đoạn 2013 - 2020; Công văn số 2059/UBND ngày 07/7/2023 về việc tiếp tục rà soát, cập nhật, quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh; Công văn số 2704/UBND-TNMT về việc nghiêm túc thực hiện quy định về thời gian, trình tự thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã Đức Phổ.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường.

2. Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của công dân

Đối với các ý kiến kiến nghị của công dân nêu tại khoản 3, Mục II, Thông báo số 432-TB/TU ngày 13/01/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ đã giải quyết xong.

IV. Kết quả thực hiện nội dung Thông báo số 509-TB/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy về giải quyết ý kiến kiến nghị của công dân tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với công dân xã Phổ An

1. UBND thị xã đã ban hành Công văn số 2209/UBND ngày 21/7/2023 về việc triển khai ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy về giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân tại Hội nghị đối thoại trực tiếp với công dân xã Phổ An.

2. Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của công dân

Đối với các ý kiến kiến nghị của công dân nêu tại khoản 3, Mục II, Thông báo số 509-TB/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ đã giải quyết xong.

V. Kết quả thực hiện nội dung Thông báo số 587-TB/TU ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phổ về Ý kiến kết luận của đồng

chí Bí thư Thị ủy tại buổi làm việc với Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và đại diện chi bộ các trường trên địa bàn

Nội dung này, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng thư viện đạt chuẩn theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình phổ thông 2018; xây dựng kế hoạch phụ đạo cho học sinh giỏi và yếu kém nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn cũng như chất lượng đại trà. Kết quả đạt được năm học 2023-2024 là 27/32 sản phẩm dự thi khoa kỹ thuật đạt giải cấp thị xã; 3/4 sản phẩm dự thi khoa kỹ thuật đạt giải cấp tỉnh; 206/380 em đạt học sinh giỏi lớp 9 cấp thị xã; 60/101 em đạt học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh (02 giải nhất và 14 giải nhì). Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục sang hướng quản trị hiệu quả trường học, xây dựng trường học thân thiện, tích cực, hướng tới chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

2. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành giáo dục, đến nay 100% các trường đã thực hiện thu các khoản phí không sử dụng tiền mặt, tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện học bạ điện tử và số hoá hồ sơ quản lý chuyên môn; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ giáo viên còn thiếu; bổ sung cán bộ quản lý cho 13 trường (05 trường mầm non, 02 trường tiểu học, 03 trường THCS, 03 trường TH&THCS với 02 vị trí hiệu trưởng, 15 vị trí phó hiệu trưởng); luân chuyển 10 trường hợp cán bộ quản lý giữ chức vụ cấp trưởng 08 năm và giữ chức vụ cấp phó trên 10 năm (02 hiệu trưởng, 08 phó hiệu trưởng); Phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch rà soát các lớp học, xây dựng kế hoạch sửa chữa chống xuống cấp lớp học và bổ sung thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình phổ thông 2018.

4. Tiếp tục triển khai kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu về trình độ và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

5. Chỉ đạo Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường, các trường học tập trung công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay có 41/44 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là mầm non Phố An; đang thực hiện lộ trình đề trường THCS Phố Vinh, TH Phố Khánh kiểm định công nhận đạt chuẩn kiểm định mức 2 vào tháng 12 năm 2024.

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Thị ủy;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Ban Dân vận Thị ủy;
- Chánh, Phó Chánh VP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lý

